



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ เร่งเพิ่มรายได้ยั่งยืนตั้งเป้าอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง	แนวหน้า
2. เตรียมความพร้อมจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย	เดลินิวส์
3. สก๊อปพิเศษ: 'ฝนหลวง' ฝนเพื่อปวงชน	แนวหน้า
4. 'ดอนกอยโมเดล' ใน APEC 2022 สะท้อนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง...	มติชนสุดสัปดาห์
5. กกก. โคนมเร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือราคาน้ำมันดิบ	แนวหน้า
6. ชาวไร่-โรงงานล้นเปิดหีบอ้อยต้นธ.ค. ยุติศึกขัดแย้งต้นตอตั้ง"กอน."ถกสิ้นพ.ย.	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: สารคามเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก	มติชน
8. ชาวนาท้อไทยส่งออกข้าวอันดับ1 ราคาในพท.ไม่ขยับ-ค่าปุ๋ย-ยาพุ่ง	มติชน
9. เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดสวยงามส่งขาย	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: 'ไทย' ไขว่ศักยภาพกลาง 'เอเปก' ยกระดับ...	ไทยโพสต์
12. มติรมต.เอเปกดันBCG	ไทยโพสต์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15177

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 40.49

Ad Value: 50,612.50

PRValue (x3): 151,837.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯเร่งเพิ่มรายได้ยั่งยืนตั้งเป้าอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง

เกษตรฯเร่งเพิ่มรายได้ยั่งยืน ตั้งเป้าอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้เร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทางสำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี จึงประชุมเรื่อง “การพัฒนาโคขุนโคนม โคพื้นเมืองและวัวลานกีฬา ประเพณีวิถีไทย” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์อย่างเป็นระบบและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายอลงกรณ์กล่าวว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคขุน โคนม และโคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ ถือเป็นฐานรายได้สำคัญของเกษตรกรจึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการพัฒนาแบบครบวงจร ภายใต้โครงการเพชรบุรีโมเดล ตั้งแต่ พันธุ์โค อาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

คอกกักมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้า การส่งออก และปลอดโรค FMD การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ และการตลาดแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เช่น กรณีของพรีเมียมบีฟ แปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ เช่น สันนอก สเต็กแช่แข็ง ลีนแองกัสโลด์แช่แข็ง เนื้อหมักกระเทียมพริกไทยเสียบไม้ โดยจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ และส่งไปจำหน่ายยังประเทศเมียนมา อีกด้วย หรือกลุ่มโคเพชรบุรีสามารถส่งออกไปภาคใต้สู่ตลาดมาเลเซีย เป็นต้น หากมีการยกระดับการพัฒนาจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จะเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ให้กับเพชรบุรี ซึ่งเลี้ยงและจำหน่ายโคกว่า 140,000-150,000 ตัวต่อปี

พร้อมกันนี้จะพัฒนาวัวลาน ซึ่งเป็นกีฬา ประเพณีวิถีไทยสู่มาตรฐานใหม่ให้สามารถแข่งขันได้สม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมวัวเทียมเกวียน ระดมพลคนปศุสัตว์ กลุ่มโค เพื่อผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วน

จึงเป็นก้าวใหม่ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“ขณะนี้เรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและเกษตรกรสำคัญที่สุด ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนลำดับแรกที่ทุกหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าสร้างอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรของเรา ซึ่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ ไฟฟ้า และน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า จะมีการจัดประชุมการพัฒนาปศุสัตว์กลุ่มอื่นๆ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่สวยงาม ไก่ชน และสุกร ฯลฯ เช่นเดียวกับการพัฒนาอาชีพประมงที่จะประชุมกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมงพาณิชย์ กลุ่มแปรรูปประมง กลุ่มพืชน้ำ ฯลฯ

เตรียมความพร้อมจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งประกวดโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ว่า การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิต

สู่นักวิชาการรุ่นใหม่ และผู้นำเกษตรกร 3. Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566 4. Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ 5. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทย โดยสิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566



อย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร 2. Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้



เพิ่มเติมได้ที่ <http://www.doa.go.th> หรือ Facebook : ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131.

'ฝนหลวง' ฝนเพื่อปวงชน



จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทรงพบเห็นปัญหาขาดแคลนน้ำในท้องถิ่นทุรกันดาร บ่อยครั้งที่ฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้า และฝนหมดเร็วกว่าปกติ หรือฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน ...ราษฎรได้รับความเดือดร้อน พื้นที่การเกษตรเสียหาย

พระองค์ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม จึงทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร ตำราวิชาการ ทั้งด้านอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์บรรยากาศ รายงานการวิจัย การค้นคว้าทดลอง กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อประดิษฐ์ฝนเทียม

นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นต้นมา เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาคความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น

นับแต่นั้นมา ... จึงมีสายฝนที่มุ่งตกสู่พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้

จึงมีสายฝนที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ราษฎรชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เกิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคทั้ง 75 จังหวัด ได้จัดกิจกรรมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยพร้อมเพรียงกัน

ภารกิจตลอดระยะเวลา 67 ปีของฝนหลวง ได้ขึ้นไปปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสภาวะแห้งแล้งโดยการช่วยให้เกิดฝนตามธรรมชาติ ป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ำให้ดินน้ำลำธาร หนองบึงธรรมชาติ น้ำใต้ดิน และอ่างเก็บน้ำ ... จนกระทั่งปัจจุบัน ปฏิบัติการฝนหลวงได้ขยายวงกว้างขึ้น มีภารกิจหลักครอบคลุม 4 ด้านด้วยกัน คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พื้นที่การเกษตร การเติมน้ำในแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและร่วมบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของประเทศ โดยร่วมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15177

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 76.19 Ad Value: 95,237.50

PRValue (x3): 285,712.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: 'ฝนหลวง' ฝนเพื่อปวงชน

“เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ของไทย รวมถึงการแสดงกิจกรรมรำลึกโครงการพระราชดำริฝนหลวง กรมฝนหลวงฯ ได้ตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ชั้น ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภายในศูนย์ถ่ายทอดฯ ประกอบด้วย อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศฯ ประกอบด้วย ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านฝนหลวงที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ใช้ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านฝนหลวง

และเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนดำเนินความร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้รับการเสนอให้เป็นหลักในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการตัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน” นายสุพิศ กล่าว

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสูงสุด กรมฝนหลวงฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ อบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวงประจำปีฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการทำงานให้สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรค และช่วยให้การตัดสินใจรับเหตุการณ์เฉพาะหน้ามีความถูกต้อง แม่นยำ

“การฝึกอบรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างความรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร ในส่วนนี้จะ

ช่วยผลักดันการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวต่อว่า งานพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัย เป็นอีกส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มทางเลือก และลดข้อจำกัดให้กับปฏิบัติการฝนหลวง

อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการผันสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่อับฝนร่วมกับกองทัพอากาศ การพัฒนาจรวดตัดแปรสภาพอากาศสำหรับใช้ในการกิจที่ยังความรุนแรงของพายุถูกเห็บและปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น การพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงโดยการนำอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น

งานวิจัยสารฝนหลวงทางเลือก เพื่อให้สามารถทำฝนหลวงได้แม้สภาพอากาศหรือก้อนเมฆไม่เอื้ออำนวย การพัฒนาแผนที่ความต้องการน้ำทางอากาศ เสริมความแม่นยำในการกำหนดพิกัดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรได้ถูกที่ ถูกเวลา และตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง

“ในโอกาสครบปีที่ 67 แห่งการริเริ่มและความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังน้อมนำแนวพระราชดำริ ตำราฝนหลวงพระราชทาน เป็นแนวทางปฏิบัติการ และจะเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้ฝนหลวงช่วยบรรเทาภัยความแห้งแล้งให้พื้นที่ห่างไกล เสริมความมั่นคงให้แหล่งน้ำต้นทุน และบรรเทาภัยพิบัติได้ทันทั่วทั้งตามที่ประชาชนร้องขอ” นายสุพิศกล่าว



‘ดอนกอยโมเดล’ ใน APEC 2022

สะท้อนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับไปปี 2513 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดพระเนตรเห็นผู้มาเฝ้ารับเสด็จมีความเดือดร้อนทุกข์ยากจากสถานการณ์อุทกภัยและผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ จึงทรงครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กระทั่งปี 2515 พระองค์ทรงพบว่า ประชาชนมีฝีมือในการทอผ้าได้จริงงดงามยิ่ง จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพแห่งแรกขึ้นเมื่อปี 2519 และต่อมาในปี 2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพอีกหลายแขนง และยิ่งทรงขยายโรงฝึกศูนย์ศิลปาชีพออกไปในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างมีกรงเหน็ดเหนื่อย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วผืนแผ่นดินไทย เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้า ซึ่งแต่ละพื้นถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา ทรงสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการทอผ้าทั่วทุกพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนทางหนึ่ง

เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการทอผ้า และพัฒนาให้เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง และมีพระราชประสงค์จะช่วยให้คนไทยสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จึงทรงมุ่งมั่นสืบสานและพัฒนาผ้าไทยอย่างจริงจัง พระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำอันล้ำค่าที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มทอผ้าอย่างยิ่ง หนึ่งในนั้น คือ **กลุ่มทอผ้าอ้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอมรรณานิคม จังหวัดสกลนคร** ที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านดอนกอยให้ไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศให้ได้

เพื่อขับเคลื่อนเรื่องผ้าไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **กระทรวงมหาดไทย (มท.)** และ **สภาสตรีแห่งชาติ** ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงน้อมนำพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาปฏิบัติ ด้วยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านดอนกอยให้เป็น

ยอมรับในระดับสากล



ล่าสุดในการประชุม **ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022)** ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 **'ดอนกอยโมเดล'** ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ที่จะได้นำเสนอการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายของคนไทยสู่ทั่วโลก โดย มก. ได้ยกเอาบรรยากาศการส่งเสริมพัฒนาที่ยั่งยืนของดอนกอยโมเดล มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ชมกันอย่างใกล้ชิด

นายสุทธิพงษ์ จุกเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า **'ดอนกอยโมเดล'** ถือเป็นความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการทอผ้า ให้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด จนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"นับเป็นความโชคดีและเป็นเดชะบุญของพวกเราชาวไทย ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้ามาสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านแนวพระดำริ 'ผ้าไทยใส่ให้สนุก' ทรงนำองค์ความรู้ตามหลักวิชาการด้านศิลปกรรมของพระองค์ ถ่ายทอดแก่กลุ่มทอผ้า ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม ในการทอผ้าให้เป็นที่น่าสนใจ จนกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงกระตุ้นให้ผู้ทอผ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทรงใ้มนำให้ชาวบ้านซ่อมผ้าด้วยวิธีการ **'learning by doing'** หรือการพัฒนาจากผ้าครามสีเข้ม ให้กลายเป็นสีเอิร์ธโทนหลากหลายเฉด รวมถึงแนะนำให้ใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอนให้ชาวบ้านรู้จักประยุกต์ผ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้และเสื้อผ้าที่ทันสมัย เหล่านี้ทำให้พี่น้องกลุ่มทอผ้าต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกอีกว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังทรงทาบตามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก เช่น



โจ ธนิกัทธิรัฐ, หมู อาชาว่า, อู๋ วิชระวิชญ์, จ่อม เรียงเตอร์ มาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชน จนทำให้ผ้าของดอนกอยขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ออกเดอร์ผลิตไม่ทัน จนปัจจุบันชาวบ้านมีรายได้ 7,000-10,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ส่งผลให้ลูกหลานเกิดกำลังใจในการสืบสานภูมิปัญญา

นับเป็นพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ในการ **'พัฒนาคน'** เพื่อให้คนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีผู้สืบสาน รักษา ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป

ภายในบูธดอนกอยโมเดล นอกจากจัดแสดงภูมิปัญญาและฝีมือของช่างทอผ้าแล้ว ยังมีกิจกรรมแสดงและสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ ย้อมคราม กิจกรรมกันฮุก กิจกรรมทอผ้าไหม กิจกรรมอ้อมผ้า/ดัด กิจกรรมคันหมี และกิจกรรมเข็นผ้าฝ้าย รวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า ย้อมคราม ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าพันคอ กระเป๋า และสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกที่เข้าร่วมการประชุม APEC 2022 เป็นจำนวนมาก

“ คาดว่าการออกบูธในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มทอผ้าแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไปสู่สายตาคนทั่วโลกอีกด้วย **”**
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

คกก.โคนมเร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือราคาน้ำนมดิบ

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิโยชชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนหน่วยงานราชการภายนอก ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนม และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือราคาน้ำนมดิบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และแผนการจัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.ผลการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2565/2566 2.ขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศโคนมระดับชาติ เพิ่มเติม 3.(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้านม ปี 2566

4.ร่างประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง รวากลางรับซื้อน้ำนมโค ที่หน้าโรงงานแปรรูป พ.ศ.2565 และ 5.ทบทวนการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ชาวไร่-โรงงานลุ่นเปิดหีบอ้อยต้นธ.ค. ยุติศึกขัดแย้งต้นตอตั้ง“กอน.”ถกสิ้นพ.ย.

ผู้จัดการรายวัน360 - ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทั้งความขัดแย้งปัญหา “กากอ้อย” คาดหวัง “กอน.” จะหารือได้ภายในปลายเดือน พ.ย.นี้เพื่อทยอยเดินหน้าเปิดหีบอ้อยต้น ธ.ค. โดยเร็วสุดวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ประเมินเบื้องต้นอ้อยแต่ละระดับ 100 ล้านตัน รับน้ำท่วมทำอ้อยบางส่วนได้รับผลกระทบ ขณะที่โรงงานส่ง 7 รายชื่อเป็นกรรมการ “กอน.” ยังไม่ได้แตกแยก

นายราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยมั่นใจว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ให้ครบองค์ประชุมโดยเฉพาะในส่วนขอรายชื่อตัวแทนฝ่ายโรงงานที่ได้ส่งมาใหม่แล้วหลังจากที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้เพื่อเดินหน้าประชุมไม่เกินสิ้นเดือน พ.ย. ซึ่งมีวาระสำคัญหลายเรื่องที่ต้องเร่งสรุปโดยเฉพาะการเปิดหีบอ้อยในฤดูหีบปี 2565/66 ภายในต้นธันวาคมนี้

“ทราบว่าขณะนี้ทางฝ่ายโรงงานได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการใน กอน.แล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อดิศัยธรรมเห็นชอบและเวียนให้ รมว. พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบ ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้และประชุมได้ภายในสิ้นเดือน พ.ย. เพื่อที่จะเดินหน้าเปิดหีบอ้อย โดยคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคมเป็นต้นไป แต่ก็คงขึ้นอยู่กับที่ประชุมเป็นสำคัญซึ่งเร็วสุดก็อาจจะเป็นวันที่ 1 ธ.ค.” นายราธิปกล่าว

สำหรับฤดูหีบปี 65/66 หากมองปริมาณอ้อยเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับ 100 ล้านตัน แต่จะสูงไปสู่ระดับ 106-110 ล้านตันหรือไม่ยังคงต้องติดตามเนื่องจากยอมรับว่าบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และอีกส่วนมาจากกราคาปุ๋ยเคมีที่สูง ทำให้ชาวไร่บางรายบำรุงรักษาอ้อยต่ำ

อย่างไรก็ตาม กรณีปัญหาที่โรงงานน้ำตาลทรายคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยและ

น้ำตาลทราย ฉบับแก้ไข ที่มีการเพิ่ม “กากอ้อย” ในบทนิยามในผลพลอยได้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ให้นำมาแบ่งปันรายได้จนนำไปสู่การลาออกจาก “กอน.” และคณะทำงานชุดต่างๆ นั้นเชื่อว่าทุกอย่างจะสามารถหารือกันได้เพราะ “กากอ้อย” ถือเป็นวัตถุดิบและการนำมาแบ่งปันรายได้เป็นการคำนวณส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลทรายเท่านั้นจึงไม่ได้มากอย่างที่ป็นข่าว

“ชาวไร่อ้อยก็ยังคงแสดงจุดยืนในการดำเนินงานต่างๆ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.อ้อยฯฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งบทบาทของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) ยังมีอยู่เพื่อทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคาน้ำตาลทราย ส่วนบริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทย จำกัด(อนท.) ก็เพื่อให้ชาวไร่ได้นำน้ำตาลทรายดิบ 8 แสนตันมาบริหารทำราคาขายเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการไปคำนวณราคาอ้อย หากยกเลิกตามที่โรงงานบางส่วนแสดงความเห็นก็เท่ากับจะย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิมก่อนมี พ.ร.บ.อ้อยปี 2527 คือการไม่ยอมรับราคาโรงงานที่กำหนด” นายราธิปกล่าว

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทรายกล่าวว่า โรงงานน้ำตาลทรายได้ส่งรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการใน “กอน.” แล้วจำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. นายพรินทร์ อมาตยกุล 2. นายพิริยพล ชินธรรมมิตร 3. นายสมชาย สุวจิตตานนท์ 4. นายประยูร เชนลาภวัฒน์กุล 5. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 6. นายวิรัตน์ ทวีปิยมภรณ์ และ 7. นางสาวณิชา อัญญาธร ทั้งนี้ เพื่อที่จะเดินหน้าการหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 65/66 ที่คาดว่าจะในวันที่ 1 ธ.ค. นี้เป็นอย่างดี

“ก็คงมีหลายเรื่องที่จะต้องเร่งพิจารณาเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ กรณีที่มีการระบุว่าโรงงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มระหว่างโรงงานขนาดใหญ่ที่ส่งรายชื่อเข้ามา กับโรงงานขนาดเล็กนั้นในเรื่องนี้ได้มีการหารือและทำความเข้าใจกันได้ไม่ได้เป็นปัญหาหรือแตกแยกอะไร ส่วนจุดยืนในเรื่องกากอ้อยก็คงจะต้องมาว่ากันอีกครั้ง” แหล่งข่าวกล่าว.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16322

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 7.34

Ad Value: 8,808

PRValue (x3): 26,424

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: สารคามเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก



● สารคามเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก

มหาสารคาม - นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ จ.มหาสารคาม มีการจัดแสดงผลผลิตกันข้าวของสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวอินทรีย์ และไร่นาเกษตรยุคใหม่ 9 แห่ง โดยจุดรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือกของ สหกรณ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวเข้าร่วมรับซื้อข้าว 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงสีโชคเจริญพืชผล 2.โรงสีข้าวธัญชาติ และ 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า อ.ภ.ส. มหาสารคาม จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกให้สมาชิกสหกรณ์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในด้านการตลาด ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า อ.ภ.ส. มหาสารคาม จำกัด (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย)

ชาวนาท่อไทยส่งออกข้าวอันดับ1 ราคาในปท.ไม่ขยับ-ค่าปุ๋ย-ยาพุ่ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายสรชัย สิบหย่อม ชาวนา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร กล่าวว่า กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาพูดว่า ข้าวส่งออกของไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง มองว่าเป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่อยากจะพูดในฐานะชาวนาคือเมื่อส่งออกข้าวมาเป็นอันดับ 1 ก็อยากให้ราคาข้าวในประเทศขยับราคาสูงขึ้นให้สมกับค่าปุ๋ย ค่ายาที่แพง ชาวนาไม่เหลืออะไร ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะคุยว่าส่งออกข้าวได้ดี แต่รัฐบาลควรจะต้องหาวิธีแก้ไขในเรื่องปัจจัยการผลิต ตอนนี้เกษตรกรชาวนาหันไปทำนาแปลงใหญ่กันเยอะ เมื่อโรงสีปิดกิจการชาวนาต้องเดือดร้อน เท่าที่ทราบโรงสีน่าจะ

ขาดสภาพคล่อง เพราะธนาคารไม่ปล่อยเงินให้กับโรงสี

นายประจักษ์ ใจตรงดี ชาวนา ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร กล่าวว่า ตนทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 30 ไร่ ปีนี้ผลผลิตออกมาดีเนื่องจากฝนดี น้ำดีและอากาศดี ทำให้ผลผลิตออกมาดี ซึ่งราคาตันละ 10,500 บาท ตนเองพึงพอใจกับราคาถือว่าขายได้ราคาดีกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งผลผลิตต่อไร่ในปีนี้เป็นเฉลี่ย 60 ถังต่อไร่ ทำให้เกษตรกรชาวนาสามารถอยู่ได้หากราคากว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อตัน หากเป็นไปไร่ราคาปุ๋ย ราคายาลดลงชาวนาก็จะลดต้นทุนได้อีก นับว่าพึงพอใจกับราคาข้าวเปลือกในปีนี้เป็นอย่างมาก

เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดสวยงามส่งขาย



นายจิรโรจน์ ติจุทามณี หรืออ ออายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 5 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า เริ่มสนใจศึกษาการเลี้ยงปลากระเบนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2555 ควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาสวยงาม หลังเรียนจบจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ได้ใช้เวลาว่างหันมาเพาะเลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดจำนวนหลากหลายสายพันธุ์ เช่น โมโดโร แบล็คไดมอนด์ โพลคา ดอท ไทเกอร์ ไฮบริด ฯลฯ ต่อมาเห็นว่าแนวโน้มความต้องการเลี้ยงปลากระเบนสวยงามยังไปได้สวย ประกอบกับเป็นความชอบส่วนตัว จึงหันมาจัดตั้งฟาร์มโดยจดทะเบียนกับกรมประมงตามสัญญาไซเตสประเภท 3 อย่างถูกต้อง และมีสำนักงาน



ประมง จ.ตรัง ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เข้ามาดูแลระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเริ่มสั่งซื้อปลากระเบนชนิด

ต่าง ๆ มาเพาะเลี้ยง จนกระทั่งได้พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ลวดลายสวยงามตามความต้องการของลูกค้า จึงเริ่มทำการตลาดต่างประเทศ โดยส่งขายตั้งแต่ประเทศ อเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีและเวียดนาม ราคาเริ่มต้นหลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท ส่งขายทุกเดือน เดือนละประมาณ 100-200 ตัว สร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตอนนี้มีลูกค้ากระเบนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จนต้องขยายเครือข่ายกลุ่มเพาะเลี้ยงเพิ่มไปยังเกษตรกรจังหวัดใกล้เคียง

โดยปลากระเบน 1 ตัวสามารถออกลูกได้ปีละ 3-4 ครั้ง แต่ละตัวตั้งท้องนาน 3-3 เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ ออกลูกตั้งแต่ 1-18 ตัวต่อครั้ง และใช้เวลาเพาะเลี้ยงประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้ปลาแข็งแรง ทนทาน ก็สามารถนำลูกปลากระเบนขนาดความกว้างประมาณ 4-5 นิ้วส่งขายต่างประเทศ เพื่อเป็นปลาสวยงาม ปลากินเนื้อหรือเพาะขายสร้างรายได้เสริม โดยเลี้ยงได้ทั้งในบ่อปลา ในตู้กระจก และสระน้ำขนาดใหญ่ แต่ขอให้น้ำสะอาดไม่ผ่านการใช้คลอรีนหรือมีสารเคมีเจือปน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ราคาหลักหมื่นขึ้นไป ตอนนี้ไม่มีขาย เพราะเน้นผลิตลูกปลาส่งออกเพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารคือปลาหลังเขียวหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และกุ้งฝอยวันละ 2 มื้อเช้า-เย็น มื้อละ 1-2 กิโลกรัม ซึ่งต้นทุนก็ไม่สูงมากนักที่ฟาร์มหลัก ๆ มีสายพันธุ์โมโดโร เคอเรีย แบล็คไดมอนด์ และไฮบริด ราคาเริ่มต้นที่

800-5,000 บาทแล้วแต่ชนิดและขนาด ตอน



นี้มีตลาดอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียและเวียดนาม

“มองว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก แต่จะคุ้มทุนหรือไม่อยู่ที่การบริหารจัดการ อนาคตยังขายได้เรื่อย ๆ ตลาดยังมีความต้องการสูง เช่น ยุโรป อเมริกา เพราะได้น้อยเพราะต้นทุนแพง ช่วงหนาวก็เพาะไม่ได้ ต่างกับประเทศไทยซึ่งมีภูมิอากาศใกล้เคียงกันกับประเทศต้นกำเนิด จึงทำให้สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ทั้งปี”

ทรงวุฒิ นาคพล ราชงาน



'ไทย' โชว์ศักยภาพกลาง 'เอเปค' ยกระดับความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ สถานการณ์



ทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค มาตั้งแต่ต้นปี 2565 จนในที่สุดเวลาพาเดินทางมาถึงจุดพีคของการประชุมเอเปค

โดยระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย.จะเป็นการประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งมีบุคคลสำคัญถึง 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม นั่งโต๊ะหรือในหัวข้อหลัก การเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน



และหัวข้อการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและยั่งยืน

ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจสำคัญที่โลกจับตามอง ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย และขณะนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประเทศต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่จะเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบจากการค้าการลงทุน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งของประเทศตัวเอง ดังนั้นเวทีเอเปกจึงเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างยิ่ง

เรียกว่าช่วงการประชุมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. เป็นอะไรที่ลงตัว ประจวบเหมาะพอดีพอดี และงานนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีของไทย และ รมว. กลาโหม ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ โชว์วิสัยทัศน์ในสายตาของชาวโลกอีกครา

อย่างเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม APEC CEO Summit ตามคำเชิญของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council : ABAC) ซึ่งเวทีนี้เป็นหนึ่งในการรวมตัวของภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งของการประชุมในรูปแบบพบหน้า

นายกฯ ของไทยจึงได้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้สื่อสาร ตอนหนึ่งว่า "ไทยมีการปรับตัวและปฏิรูปทางโครงสร้างที่จำเป็น ซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับการลงทุน และแรงงานที่มีทักษะและแรงงานชั้นสูงเพิ่มเติมในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งมีมาตรการจูงใจทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษี นอกจากนี้ ไทยได้เปิดตัวโครงการตรวจลงตราประเภทผู้พำนักระยะยาว 10 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พร้อมจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเขตนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ และเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาค"

นอกจากนี้ ด้วยจะมีการประชุมระดับผู้นำ นายกรัฐมนตรี ยังได้หารือทวิภาคีกับ เอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ห้องสิงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน หนึ่งในนั้นคือด้านเศรษฐกิจ โดยทั้งไทยและฝรั่งเศสยินดีกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเห็นพ้องกันว่า ทั้ง 2 ฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก

โดยรัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปสีเขียวของ EU จึงเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะสนับสนุนการส่งออกสินค้า

สิ่งแวดล้อมและการลงทุนในธุรกิจสีเขียว ไทยร่วมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไป สำหรับรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม จำนวน 54 รายการ นายกรัฐมนตรีจึงเชิญชวนให้ฝรั่งเศสใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว

ด้าน มาครง ก็พร้อมมีความร่วมมือกับไทยในด้านการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเกษตรกรรม ตลอดจนพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา EEC

รวมทั้งนายกฯ ไทยยังขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการจัดงาน Expo 2028 - Phuket Thailand ในเดือนมิถุนายน 2568 ระหว่างช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่ (BIE General Assembly) ครั้งที่ 172 ที่กรุงปารีส โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมให้การสนับสนุนไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้หารือทวิภาคีแบบสั้น (pull-aside) กับ นายจอห์น ลี คา-ชิว (The Honourable John Lee Ka-Chiu) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โอกาสนี้ทั้ง 2 ฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมแก้ปัญหาย่านกลางความท้าทาย และเป็นโอกาสให้ยกระดับความร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมในเรื่องการค้าและการลงทุน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการค้าในผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร"

อย่างไรก็ตาม ธาณี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกปี 2565 ยังพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการประชุมเอเปกว่า เราได้เห็นว่าการสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าข้ามแดนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และที่สำคัญ ยังได้นำเรื่อง การค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP มาพูดอีกครั้ง

"เพราะถ้าต้องการทำให้ภูมิภาคนี้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน จะต้องเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการค้าการลงทุน พร้อมกับลดข้อจำกัดต่างๆ ในด้านการค้าการลงทุน เราจึงได้หยิบยกเรื่อง FTAAP ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ภูมิภาคนี้ ซึ่งก็จะนำประเด็นเหล่านี้เสนอในเวทีระดับผู้นำด้วยเช่นกัน"

นี่คือตัวอย่างประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก เพื่อแสวงหาความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังวิกฤตโควิด-19.

มติรมต.เอเปกดันBCG

หนุนเป้าหมายกรุงเทพฯ/บิกทูคิวแน่นทั้งวัน



เมื่อวันที่ 17 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.ภลาโหม ให้การต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, นายเอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา, นายคิซึดา ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายจอห์น ลี คา-ชิว ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

กรุงเทพฯ ● นายกฯ คิวแน่นตั้งแต่เช้าจรดเย็น เปิดประชุม APEC CEO Summit ผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชน พร้อมหารือทวิภาคีกับ ปอน.ฝรั่งเศส ขึ้นชมพลวัตในความสัมพันธ์ 2 ประเทศนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทหารู้ผู้บริหารฯ ฮ่องกงกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุน กับนายกฯ ญี่ปุ่นยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะที่ไทย-แคนาดาพร้อมขยายความร่วมมือผลักดันการค้าการลงทุน-ท่องเที่ยว “จูนันท์” แดลงมติ รมต.เอเปกผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ หรือ BCG เตรียมชงเวทีระดับผู้นำ 19 พ.ย.นี้พร้อมมีมติขับเคลื่อน FTA เอเปก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน

ที่ห้อง Athenee Crystal Hall ชั้น 3 โรงแรมดิแอทินี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม APEC CEO Summit ตามคำเชิญของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council: ABAC) ว่า APEC CEO Summit เป็นหนึ่งในการรวมตัวของภาคธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเป็นการกลับมาอีกครั้งของการประชุมในรูปแบบพบหน้า ถือเป็นโอกาสให้ผู้นำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้พบปะหารือกันแบบตัวต่อตัว เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้หุ้นส่วนความร่วมมือ

สัมพันธ และสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน

นายกฯ กล่าวว่ ไทยยังตระหนักว่าความท้าทายที่ประสบอยู่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกัน จึงขอเสนอแนวทาง

อ่านต่อหน้า 2

มติ รมต.เอเปก

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ดังนี้ ประเด็นแรก การส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกและสภาพภูมิอากาศ ที่ล้วนส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไทยได้กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นวาระสำคัญสูงสุดของเอเปกในปีนี้ และมุ่งมั่นที่จะนำเศรษฐกิจ BCG มาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นในระยะยาว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

นายกฯ กล่าวต่อว่า เชื่อกันว่าทุกคนสามารถร่วมมือกันได้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ความร่วมมือที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนทั้งนี้ ไทยกำลังสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยแก่ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการลดของเสีย และการปล่อยก๊าซมลพิษ การค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 และกำลังเร่งพัฒนาระบบนิเวศเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

ประเด็นที่สอง การเจริญเติบโตที่ครอบคลุม ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกัน และต้องมั่นใจว่าไม่มีใครไว้ข้างหลังในเส้นทางการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่ผลักดันให้มองไกลไปกว่าการสร้างผลกำไร และหันมาให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกระดับในภูมิภาค การที่ไทยผลักดันการเสริมพลังสตรี และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ประเด็นที่สาม การมุ่งไปสู่ดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นมิติใหม่ของการสร้างอาชีพ และการเจริญเติบโตในภูมิภาค เอเปกจึงเน้นให้การมุ่งไปสู่ดิจิทัลเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในปีนี้ เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างโอกาสสำหรับ

ธุรกิจทั้งในและนอกภูมิภาค สำหรับไทยมีการปรับตัวและปฏิรูปทางโครงสร้างที่จำเป็น ตนนโยบายด้านการลงทุนและแรงงานที่มีทักษะและแรงงานขั้นสูงเพิ่มเติมในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งมีมาตรการจูงใจทั้งทางภาษีและไม่ใช้ภาษี นอกจากนี้ ไทยได้เปิดตัวโครงการตรวจลงตราประเภทผู้พำนักระยะยาว 10 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พร้อมจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเขตนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ และเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาค

ไทยจะเสนอให้ผู้นำเอเปกรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งจะกำหนดทิศทางของเอเปกไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน สนับสนุนความพยายามในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ซึ่งความสำเร็จนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากภาคเอกชน และการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ภูมิภาคก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม CEO Summit เป็นกิจกรรมของภาคเอกชนที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมตัวของภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปีที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักธุรกิจภูมิภาคได้สร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งในปีนี้มีผู้นำและผู้แทนที่เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาและเสวนาในการประชุมในวันที่ 17 พ.ย. มีทั้งหมด 5 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์, ประธานาธิบดีเวียดนาม, ประธานาธิบดีชิลี, รองประธานาธิบดีเปรู และนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 พ.ย. มีทั้งหมด 2 เขตเศรษฐกิจ

ได้แก่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และรองประธานาธิบดีสหรัฐ

ไทย-ฝรั่งเศสพลวัตต่อเนื่อง

วันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ที่ห้องสิงขาช้าง ดิเกไทยคูฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทหารเรือทวิภาคีกับนายเอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในฐานะแขกพิเศษของเจ้าภาพ (Guest of the Chair) โดยนายกรัฐมนตรียินดีชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีความคืบหน้าในหลายๆ ด้าน แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอวกาศ ในการพัฒนาดาวเทียมธีออส 2

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน คือการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทย-ฝรั่งเศส นายกฯ ขอให้ฝรั่งเศสเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวให้มีความคืบหน้า ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความสะดวกโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมเร่งรัดการดำเนินการคาดว่าจะภายในเดือนมกราคม 2566 จะมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรียินดีกับความร่วมมือทางการทหารที่ใกล้ชิด บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ตลอดจนยินดีที่ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รวมถึงไทย

ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเห็นพ้องกันว่า ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะร่วมกันได้อีกมาก

โดยรัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายที่เน้นการค้าเสรีทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปสีเขียวของ EU จึงเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการส่งออกสินค้า สิ่งแวดล้อม และการลงทุนในธุรกิจสีเขียว ไทยร่วมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปสำหรับรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมจำนวน 54 รายการ ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส พร้อมมีความร่วมมือกับไทยในด้านการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเกษตรกรรม ตลอดจนพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา EEC

ด้านการศึกษาและวิชาการ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยระหว่างกันมากขึ้นในปีหน้า คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามในความตกลงด้านการศึกษาระหว่างกันได้

สำหรับการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ตของไทย ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมให้การสนับสนุนไทยในประเด็นนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกษ มอบเอกสารแถลงการณ์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม PREventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและป้องกันโดยโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน (zoonotic disease) หลังจากนั้น นายกษ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ห้องลิ้มวง ตึกไทยคู่ฟ้า

ไทย-ญี่ปุ่นหนุนส่วนยุทธศาสตร์

เวลา 13.55 น. ที่ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์หารือทวิภาคีแบบสั้นกับนายจอนห์น ลี คา-ซิว ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายร่วมแก้ปัญหาท่ามกลางความท้าทาย และเป็นโอกาสให้ยกระดับความร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม

ในเรื่องการค้าและการลงทุน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการค้าในผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร

เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์หารือกับนายคิซึตะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก เพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนและสานต่อผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นายกษ กล่าวว่ ไทยพร้อมเป็นส่วนร่วมกับญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำ ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมพิจารณาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของอาเซียนด้วย โดยญี่ปุ่นยังได้กล่าวเสนอเพิ่มทุนความร่วมมือธุรกิจ startup ของทั้งสองประเทศด้วย

ความร่วมมือด้านความมั่นคง ยินดีที่ไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านการทหารและการป้องกันประเทศที่ใกล้ชิด ด้านประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ในตอนท้าย นายกษ ไทยและญี่ปุ่นยังได้ร่วมกันยินดีที่ทั้งสองประเทศมีการหารือจนมีผลเป็นรูปธรรมในหลายๆ ด้าน สามารถพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน" ตลอดครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้ และการครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ที่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ต่อมา เวลา 17.15 น. ที่ห้องสิงาซ้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่างๆ ที่สำคัญ โดยด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค

ด้านเศรษฐกิจ ไทยพร้อมสนับสนุน

การเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดาให้สำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวและการขยายตัวของเศรษฐกิจ เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน โดยนายกษ แคนาดาพร้อมสานต่อข้อเสนอดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่าการเจรจาร่วมกันจะช่วยขยายศักยภาพทางทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่กลับคืนสู่ประชาชน

อ่านต่อหน้า 16

มติ รมต.เอเปก

ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีแคนาดายินดีที่ได้ทราบว่า สายการบิน Air Canada จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองแวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ในเร็วๆ นี้ ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางระหว่างอเมริกาเหนือและประเทศไทย ซึ่งนายกษ เห็นพ้องและเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ที่ห้อง Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00 น. นายจุนทร ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปกและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ประจำปี 2022 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับนายดอน ปรมดีรัตน์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ

รมต.เอเปกผลักดัน BCG

ต่อมา เวลา 18.40 น. นายจุนทร ลักษณวิศิษฏ์ และนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าว โดยนายจุนทรกล่าวว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีมีข้อสรุปสำคัญด้วยกัน 3 ประเด็น ดังนี้ หนึ่งในที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปกมีฉันทามติร่วมกันในการขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่อง บีซีจี ซึ่งจากนี้ไปจะเสนอให้การประชุมระดับผู้นำเอเปก ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. พิจารณาร่วมกันต่อไป สอง ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือเอเปก ไปสู่เป้าหมายจัดตั้งเอฟทีเอเอเปก ให้เกิดขึ้นในอนาคต

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า สาม ในวาระการพิจารณาหัวข้อหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย Open Connect Balance นั้น ที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อ Open ใน 6 ประเด็นคือ 1.ที่ประชุมเห็นพ้องเรื่องเปิดกว้างการค้าการลงทุน เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานทำงานได้ 2.เห็นพ้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเปกสู่การจัดตั้งเอฟทีเอเอเปก 3.สนับสนุนการค้าระบบพหุภาคี 4.เอเปกเห็นชอบให้เร่งสร้างขีดความสามารถด้านการบริการ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ หรือระบบโลจิสติกส์ 5.ผลักดันและเปิดโอกาสให้สตรี ไมโครเอสเอ็มอี กลุ่มเปราะบางเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น และ 6.เห็นพ้องแนวทางการค้าสู่ความยั่งยืน ทั้งสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านนายวิชาวัดน์กล่าวว่า สำหรับข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อ Connect และ Balance นั้น ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงการเชื่อมโยงภูมิภาค และความยั่งยืน การร่วมมือกันในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน โปรโมตท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวก อีกทั้งในที่ประชุมยังเน้นย้ำเรื่องการขนส่ง เสริมสร้างเอสเอ็มอี บีซีจีกรีน รวมถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและอาหารด้วย

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครั้งนี้ ประเทศไทยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้นำเอเปกรับรอง

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับนายเหวียน ชวน ฟุก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ เข้าพบหารือในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเข้าร่วมการประชุมเอเปก ครั้งที่ 29 โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง, นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมต้อนรับด้วย

ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่เวียดนามและไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) และมีแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกัน ตลอดจนจนการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ซึ่งล้วนแต่จะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรม “VIJIT CHAO PHRAYA” ปรากฏการณ์แห่งแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.-27 พ.ย.นี้ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมเป็น 6 จุด รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมการแสดงแสงสีเสียงในจุดต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ 6

พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาในกิจกรรม “VIJIT CHAO PHRAYA” มีดังนี้ 1.สะพานพระราม 8 2.ป้อมวิไชยประสิทธิ์ 3.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4.สะพานพระพุทธยอดฟ้า 5.ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก 6.ไอคอนสยาม

ช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โสภโศภนพิภพ เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีการกิจสำคัญอย่างยิ่งตลอดทั้งวัน ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้การจัดการประชุมเอเปกของไทยในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความราบรื่นดียิ่งยิ่ง เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแขกสำคัญของประเทศชาติทุกคน จนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการเอเปกได้แสดงความชื่นชมประเทศไทย ว่าจัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับเว็ลด์คลาส มีการเตรียมงานที่เป็นเลิศ

“ผลดีที่ไทยจะได้จากการประชุมเอเปกนั้นมียุทธศาสตร์มากมาย ทว่าการค้าไทยคาดว่าจะมีแขกที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ซึ่งจะเกิดเงินหมุนเวียนโดยตรงในระบบทันที ไม่น้อยกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท อีกทั้งจะมีการออกข่าวและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ออกสู่สายตาชาวโลก สร้างความเชื่อมั่นประเทศของเรา ทั้งในแง่การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้ทั่วโลกได้เห็น จนคาดการณ์ได้ว่า อาจส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย รวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ #APEC2022” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ.